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รัฐกับชาวสวนยางจริงใจต่อกัน ฝ่าวิกฤติราคาดิ่งเหวให้‘ทุกคน’อยู่รอด (09/10/2558)  

รัฐกับชาวสวนยางจริงใจต่อกัน ฝ่าวิกฤติราคาดิ่งเหวให้ ทุกคนอยู่รอด ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหว

อย่างไร สุดท้ายแล้วรัฐบาลที่มาจาก คสช.ก็ยืนยันในประโยคเดิม ๆ คือ ราคายางต้องเป็นไปตามกลไกของ

ตลาดโลก วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 2:02 น. การเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ รวมถึง

เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือบางส่วน เพ่ือเรียกร้องต่อรัฐบาลในการ

แก้ปัญหาราคายางตกต่่าไม่ได้เพ่ิงจะมีขึ้นในขณะนี้แต่ได้เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เข้ามาบริหารประเทศ แต่ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร สุดท้ายแล้ว

รัฐบาลที่มาจาก คสช.ก็ยืนยันในประโยคเดิม ๆ คือ ราคายางต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดโลก  

ล่าสุด “เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาว สวนยาง” ซึ่งน่าโดย นายพิพัฒน์ เจือละออ และนายสุนทร รักษ์

รงค์ แกนน่าชาวสวนยางภาคใต้ได้เคลื่อนไหวด้วยการปิดป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่่าทั่ว

ภาคใต้พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเยียวยาชาวสวนยาง 6 ข้อ…แก้ปัญหาราคายางตกต่่าโดยด่วน 

ชดเชยราคา ดูแลคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง ลดต้นทุนขบวนการผลิตให้กับชาวสวน ลดค่าครองชีพชาวสวนยาง 

และขึ้นทะเบียนชาวสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องยอมรับความจริงคือ ใน

ระยะเวลา 1-2 ปีนี้ ถ้าราคายางพาราถูกรัฐบาลปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก ราคายางพาราในบ้าน

เราจะมีราคาอยู่ที่ 40-45 บาท และในบางช่วงสูงสุดคือไม่เกิน 50 บาท นั่นหมายถึงราคาของยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1 ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตและเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็ไม่มีโอกาสน่ายางแผ่นดิบไปขาย

แข่งกับพ่อค้าในตลาดกลางอยู่แล้ว ดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการ “แทรกแซง” หรือการช่วยเหลืออย่าง

หนึ่งอย่างใด เกษตรกรชาวสวนยางต้องยอมรับสภาพของความเป็นอยู่และต้องหาทางด้วยตนเองในการท่า

อาชีพเสริม หรือการลดต้นทุนในการท่าสวนยาง รวมทั้งหาวิธีการในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ “อยู่รอด” โดยต้อง

เดือดร้อนน้อยที่สุด ในอดีตนั้นยางพาราเป็น “พืชทาง การเมือง” เมื่อราคายางตกต่่าเกษตรกรใช้วิธีการ “ปิด

ถนน” และรัฐบาลที่ผ่านมา ก็จะใช้นโยบายในการ “แทรกแซงราคา” และ “ประกันราคา” โดยในสมัยที่ น.ส.

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช้ นโยบายซื้อยางตามโครงการ “รักษาเสถียรภาพ” ส่วนในสมัย “บิ๊ก

ตู่” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ใช้นโยบายซื้อยางตามโครงการ “มูลภัณฑ์กันชน” 2 แบบ 2 นโยบายรัฐบาล

ต้องสูญเสียเงินครั้งละนับหมื่นล้าน แต่ไม่ได้ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางให้ขายยางในราคาท่ีแพงขึ้นแต่อย่างใด 
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เงิน “ส่วนต่าง” ทั้งหมด ตกถึงชาว สวนยางไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นตกไปอยู่ใน “กระเป๋า” ของ

พ่อค้าคนกลาง และอาจจะเป็นเพราะ “พล.อ.ประยุทธ์” รู้เช่นเห็นชาติของพ่อค้าคนกลางที่ถูกขนานนามว่า 

“5 เสือยางพารา” ที่กลายเป็น “เสือนอนกิน” จึงยกเลิกการ “แทรกแซง” ปล่อยให้ชาวสวนยาง “ผจญชีวิต” 

อยู่กับความเป็นจริง สิ่งที่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องรู้ก็คือ ชาวสวนยางทั้งประเทศไม่ว่า เหนือ ใต้ 

อีสาน โดยเฉพาะชาวสวนยางรายย่อยที่มีอยู่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่มีโอกาสขายยางพาราในราคาชั้น 1 ชั้น 2 

ชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพาราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเหตุผลคือ ชาวสวนยาง 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ท่ายางแผ่นรมควัน 

ชีวิตของชาวสวนยางในปัจจุบัน คือการขายน้่ายางสดวันต่อวันในหมู่บ้านและขายยางแผ่นดิบให้กับร้านค้า ใน

หมู่บ้าน-ต่าบล โดยขายในราคาท่ี พ่อค้าท้องถิ่นเป็นผู้ก่าหนด เกษตรกรชาวสวนยางรายเล็กรายน้อย ต้อง “จ่า

ใจ” ขาย เพราะต้องน่าเงินมาใช้เป็นค่าครองชีพ “วันต่อวัน” แม้จะไม่เข้าข่าย “หาเช้ากินค่่า” แต่เป็นการหา

รายได้ “วันต่อวัน” นั่นคือสภาพของข้อเท็จจริงที่คนบน“หอคอยงาช้าง” มองไม่เห็น ดังนั้นตลาดกลาง

ยางพารา จึงเป็นตลาดของพ่อค้ารายใหญ่ พ่อค้ารายย่อยโรงงานยางรมควัน ที่ซื้อน้่ายางสดในราคาถูกจาก

ชาวสวนยางและน่ามาผลิตเป็นยางแผ่นรมควันขายให้กับตลาดกลางในราคาที่สูง หากรัฐบาลมาดูการซื้อ -ขาย

ยางที่ตลาดกลางก็จะเห็นว่ารถบรรทุกยางเข้าไปยังตลาดกลางเป็นรถยนต์ 6 ล้อ 10 ล้อและเทรเลอร์ที่ใครก็รู้

ว่าเป็น “นายทุน” หาใช่ชาวสวนยางรายเล็กรายน้อย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของประเทศแต่อย่างใด 

และก็เชื่อว่าการออกมา “เคลื่อนไหว” ของเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางครั้งนี้ ก็คงจะเป็นการ 

“ขับเคลื่อน” ที่ “กระสุนด้าน” เหมือนกันทุกครั้งที่เคลื่อนไหวมาแล้วในรอบ 1 ปีเศษ เพราะการ 

“เคลื่อนไหว” เพ่ือเรียกร้อง และต่อรองกับรัฐบาลนั้น ต้องมี “ทุนรอน” ต้องมี “แบ๊กอัพ” ซึ่งในอดีตการลุก

ขึ้นมาปิดถนน เรียกร้องราคายางของชาวสวนยางมีพรรคการเมือง เป็น “แบ๊กอัพ” แต่วันนี้ เมื่อพรรคการเมือง 

นักการเมืองเป็นเหมือน “ลูกไก่” ใน “อุ้งมือ” ของคสช.รวมทั้งหากเข้ามาสนับสนุนชาวสวนยางแล้วไม่มี

ผลตอบแทน นักการเมืองจึงไม่ต้องการเปลืองตัว สุดท้ายการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวสวนยางจึงท่าได้แค่

เป็น“กระแส” และอาจจะมีเรื่อง “การเมือง” ใน กลุ่มของ “แกนน่า” ที่ตกเวทีของ “สภาการยางแห่งประเทศ

ไทย” ดังนั้นการแก้ปัญหาราคายางตกต่่าเพ่ือช่วยเหลือชาวสวนยางในประเทศจึงต้องให้ความส่าคัญในการลด

ต้นทุนการผลิตและเพ่ิมช่องทางในการท่าอาชีพเสริมในสวนยาง หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่า การลด

ต้นทุนด้วยการส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยใช้เองซึ่งจะท่าให้ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง การส่งเสริมใช้ที่ดินในการ 
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ปลูกพืชอ่ืน ๆ หรือการเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ ปลูกสมุนไพร การเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางหัว

ก้าวหน้าใน จ.พัทลุง ท่าได้ผลเป็นจ่านวนมาก แต่รัฐบาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในส่วนภูมิภาคไม่ ได้ท่าการ 

“ผลักดัน” หรือ “ขับเคลื่อน” อย่างจริงจัง และสิ่งที่น่าสังเกตคือนับตั้งแต่ไทยน่ายางพันธุ์ดีเข้ามาปลูกแทนไม่

ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ซึ่งปลูกกันมาก รวมทั้ง อาร์อาร์ไอเอ็ม 623 และอ่ืน ๆ จะพบว่า เมื่อ 50 ปี

ก่อน ยางเหล่านี้ให้ผลผลิตต่อไร่ที่ 2.5 กก. วันนี้ผ่านไป 50 ปี พันธุ์ยางเหล่านี้ก็ยังให้ผลผลิตต่อไร่เท่าเดิม 

แสดงให้เห็นถึงการไม่พัฒนาให้มีพันธุ์ยางพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้น้่ายางเพิ่มขึ้น ส่วนการที่รัฐบาลพยายาม “โน้มน้าว” 

ให้ชาวสวนยางไปปลูกพืชอ่ืน ๆทดแทนนั้นค่าถามที่ชาวสวนถามกลับไปคือจะให้ชาวสวนยางปลูกพืชอะไรที่

ปลูกแล้ว มีผลผลิตขายได้เช่นเดียวกับยางพาราในเมื่อไม่ว่าจะเป็นมังคุด ลองกอง ทุเรียน และอ่ืนๆ นั้น ย่่าแย่

กว่ายางพาราทั้งนั้น ทางออกของการแก้ปัญหายางพาราไทยคือเกษตรกรชาวสวนยางและรัฐบาลต้อง “รู้จริง” 

ในเรื่องของปัญหายางพาราในขณะเดียวกันเกษตรกรชาวสวนยางต้องรับ “ความจริง” และทั้ง 2 ฝ่ายต้องมี

ความ “จริงใจ” ในการร่วมกัน “หาทางออก” หรือการ “ผ่าทางตัน” และสุดท้ายรัฐบาลต้องกล้าในการ

ตัดสินใจกับยางพาราในโกดังนับแสน ๆ ตันที่ก่าลังจะกลายเป็น “ยางเน่า” โดยไม่รับผิดชอบเพราะถ้ารัฐ

ตัดสินใจขายยางเหล่านี้ทิ้ง นอกจากจะไม่มีเงินสดจ่านวนหลายแสนล้านเข้าประเทศแล้ว ยังอาจจะท่าให้ราคา

ยางพารา “ไม่กระเตื้องขึ้น” อย่างทันที ก็ได้ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจ่าวันที่ 8 ตุลาคม 2558 
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ยันฟังเสียงชาวสวนยางทกุกลุ่ม ย้้าตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ด กยท.ยึดโปร่งใส 

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.    

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและ

สหกรณ์ รับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา โดย นายธีร

ภัทรกล่าวกับตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ว่า กระทรวงเกษตรฯ ยินดีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางทุก

กลุ่ม และ พล.อ.ฉัตรชัย ก็มีนโยบายให้ความส่าคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งต้องท่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเช่ือมั่น ท่าให้

โปร่งใสที่สุด นอกจากการตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคายางแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องการขายยาง โดยจะ

ไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมมากข้ึน 

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ่านวยการส่านักงานกองทุนสงเคราะห์การท่าสวนยาง(สกย.) ปฏิบัติงานในกิจการการยาง

แห่งประเทศไทย เผยว่า ประเด็นแรกเรื่องที่จะให้มีการเร่งรัดให้ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการประกาศเง่ือนไขต่างๆ ประธานบอร์ด กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อ 30 กันยายน 

ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณ วันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท. ได้เตรียม

ระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา เกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนได้ทันที 

ส่วนประเด็นการคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอช้ีแจงว่าการได้มาซึ่งคณะกรรมการของ กยท. ในส่วน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ก่าลังเสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา และจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรฯให้ความเห็นชอบต่อไป ส่าหรับการแก้ไขปัญหาราคายาง เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

ชดเชยส่วนต่างราคายาง ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง และมีการประชุมครั้ง

แรกวันท่ี 2 ตุลาคม จะประชุมครั้งต่อไปวันท่ี 12 ตุลาคม 
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ราคาประมลูวันศุกรท์ี่ 9 ตุลาคม 2558  

ราคาประมลู ตลาดกลางยางพาราสงขลา 

ยางแผน่ดบิ  42.11  0.29 

ยางแผน่รมควนัช ัน้3 44.23  
(08/10/2558) 

น า้ยางสด ณ โรงงาน 39.00  
0.00 

เศษยาง (100%) 
ณ โรงงาน 

39.50  0.50 

 

คาดการณร์าคายางวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ ๆ ทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว 
โดยมีปัจจัยบวกจากราคาน้่ามันปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุนขานรับรายงานการประชุมของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ีส่งสัญญาณว่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ ประกอบกับ
คาดว่าจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังจากมาตรการท่ีใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงได้ ส่วนปัจจัยลบมาจากเงินบาทแข็งค่า และอุปสงค์ยางโดย
ภาพรวมยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
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